

Số: 76 /BC-HSSV

Sơn La, ngày 11 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO

Tổng hợp ý kiến đối thoại giữa nhà trường và học sinh, sinh viên học kỳ II, năm học 2023 - 2024

Căn cứ Kế hoạch số 88/KH-CĐSL ngày 25/3/2024 của trường Cao đẳng Sơn La về việc phối hợp tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với học sinh, sinh viên học kỳ II, năm học 2023- 2024

Căn cứ Báo cáo kết quả kiến nghị, đề xuất của học sinh, sinh viên (HSSV) các lớp tại trường, Phòng Công tác HSSV đã tổng hợp và những kiến nghị trùng hợp từ được gộp thành 01 kiến nghị, đề xuất; Những kiến nghị còn lại được tổng hợp theo đơn vị khoa. kết quả cụ thể như sau:

1. Phòng Kế hoạch tài chính

Ý kiến 1. HSSV Khoa GDMN - GDPT đề nghị chi trả tiền trợ cấp đúng kỳ hạn để HSSV có tiền chi trả sinh hoạt phí hàng tháng, khi chi trả tiền trợ cấp qua số tài khoản cần ghi rõ nội dung chi trả tiền gì, của tháng nào để HSSV biết và tiện theo dõi.

Ý kiến 2. Học sinh chuyên ngành Múa, khoa Nghệ thuật chưa nhận được trang phục theo chế độ được hưởng. Đề nghị phòng cấp trang phục HSSV chúng em nhận trang phục sớm nhất để học tập, biểu diễn và chuẩn bị cho chương trình thi tốt nghiệp.

Ý kiến 3. Học sinh khoa Nghệ thuật: Các quy định về sử dụng và thu một phần phí dùng điện, nước cần có văn bản rõ ràng để HSSV theo dõi, ghi nhớ và thực hiện.

2. Phòng Quản trị thiết bị

Ý kiến 4. HSSV Khoa GDMN - GDPT Phòng 106 – B6 đã lắp máy chiếu nhưng chưa lắp màn chiếu.

Ý kiến 5. HSSV Khoa GDMN - GDPT P 105 - B6 có 1 quạt trần hỏng, phòng 104, 203 nhà B6 quạt có quay nhưng không mát.

Ý kiến 6. HS khoa Nghệ thuật đề nghị khắc phục tình trạng mất nước tại khu nội trú (cơ sở 2), ống nước phòng 111 (khu nội trú cơ sở 2) đang bị hỏng cần sửa chữa ngay, Thay bộ lọc cho máy lọc nước tại Khu nội trú do nước uống đã có mùi lạ?

Ý kiến 7. HS khoa Nghệ thuật đề nghị Phòng Quản trị thiết bị kiểm tra lại công tơ điện của các phòng ở? Lý do chỉ thấp sáng bóng đèn vào buổi tối mà số điện tăng cao.

Ý kiến 8. HS khoa Nghệ thuật đề nghị sửa chữa 2 nhà vệ sinh, đường nước cấp vào khu vệ sinh đầu giảng đường A; B (cơ sở 2) để tiện sử dụng.

Ý kiến 9. HS khoa Nghệ thuật đề nghị lắp Gương cho phòng thực hành Thanh nhạc; phòng B9 – Nhà B để nhìn khẩu hình khi học thanh nhạc, luyện âm, luyện ngữ theo tiết tấu nhạc.

Trên đây là Báo cáo tổng hợp ý kiến đối thoại giữa học sinh sinh viên tại với lãnh đạo nhà trường học kỳ II, năm học 2023 - 2024. Phòng Công tác HSSV trân trọng báo cáo với lãnh đạo nhà trường, các phòng, khoa, trung tâm./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo nhà trường (Chỉ đạo);
- Các đơn vị thuộc trường (P/h);
- Lưu: CTHSSV.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Sa Bá Đình